

Số: /KH-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi chung là Chỉ thị số 11/CT-UBND), UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong toàn ngành Giáo dục năm học 2024 - 2025 gắn với việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND hiệu quả; xác định cụ thể các nội dung công việc hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lộ trình và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025.

II. NỘI DUNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, trường học thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch; tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và cấp trên lên quan theo quy định.

Chủ trì, phối hợp tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục đào tạo; tập trung rà soát, chỉ đạo toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, chú trọng đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND huyện rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên trên địa bàn huyện hợp lý.

Chủ trì tham mưu, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lựa chọn, cung ứng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương theo đúng quy định; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Phối hợp tham mưu công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đạt chỉ tiêu đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong toàn ngành. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh, phối hợp thông tin, truyền thông kịp thời về các chủ trương, chính sách mới của ngành; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì tham mưu UBND huyện bố trí ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi cho hoạt động giảng dạy và học tập, kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương trình, đề án phát triển giáo dục đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới về tiêu chí trường học; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới.

3. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND huyện rà soát, bố trí, sắp xếp lớp học, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục nhất là giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm nguyên tắc “*có học sinh phải có giáo viên đứng lớp*” nhưng phải phù hợp với thực tiễn địa phương và hiệu quả trong việc bố trí. Trong trường hợp chưa thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức thì thực hiện giao chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ để đảm bảo đội ngũ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành; phối hợp tham mưu triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và chuyển xếp lương theo quy định mới của Chính phủ, bộ, ngành trung ương; hướng dẫn kịp thời, thống nhất thực hiện các chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn huyện. Tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá, tham mưu phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả.

4. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ em, học sinh, nhất là phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm VH TT&TDTT

Chủ động phối hợp với các cơ quan Báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện về nhiệm vụ đổi mới giáo dục, kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Kịp thời đưa tin về các hoạt động nổi bật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo nhằm cổ vũ động viên phong trào chung.

6. UBND các xã, thị trấn

Quản trị và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 theo chức năng nhiệm vụ.

7. Các trường học trong huyện

Quản trị và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 tại đơn vị; báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND lồng ghép trong báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết năm học gửi về Phòng GD&ĐT theo quy định.

8. Các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn và các phòng, ban của huyện có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo yêu cầu đề ra.

9. Đề nghị UBNDTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; tích cực chủ động tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Trên đây là Kế hoạch giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh; yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBMT huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm GDNN-GDTX và các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện;
- Lưu: VP-VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiên Tùng